

**Sống đạo hôm nay: 15 LÝ DO NGƯỜI TA THƯỜNG ĐƯA RA ĐỂ TRÁNH KHÔNG PHẢI ĐI LỄ.** (tiếp)

**7. TÔI KHÔNG THÍCH ĐI LỄ**

Khi bạn đọc lên câu này, bạn hãy thử đọc nhắm trong đầu với một giọng như ngựa hí và thậm chí hãy hình dung mình đang bước đi nước kiệu như ngựa. Nhưng tôi không thích đi lễ! Nó là một kiểu cách rất trẻ con - nhảy cẫng lên trước những việc các trẻ không thích làm, nổi quạu lên và từ chối làm những gì được yêu cầu phải làm. Chúng ta không thể nào bước vào đời một cách trưởng thành nếu cứ để cho tình cảm và cảm xúc quyết định hành động như những trẻ em. Hãy thử tưởng tượng những điều chắc chắn không bao giờ có kết quả nếu bạn đơn giản quyết định không làm chỉ vì bạn không thích: “Tôi không thích nghe những chẩn đoán của bác sĩ,” “Tôi không thích ăn kiêng”; “Tôi không thích trả các hóa đơn”; “tôi không thích tới trường”; “Tôi không thích dậy sớm để đi làm,” v.v.. Nếu cuộc sống của chúng ta được thống trị bởi hệ thống luật vô tổ chức thì chắc chắn xã hội sẽ là một thảm họa đầy những hỗn độn và rối loạn. Để sinh tồn, chúng ta thường khi phải làm những điều mình không thích làm. Chúng ta phải trưởng thành mới khám phá ra rằng những hy sinh và quên cái tôi đi là một phần nền tảng quan trọng của cuộc sống. Khi chúng ta kiên trì và quyết chí vượt qua những công việc và hoạt động chẳng vui thích đó thì chúng ta mới bắt đầu nhận ra được nét đẹp và giá trị to lớn của những công việc khó khăn nặng nhọc và kỷ luật.

Nếu chúng ta không đi lễ chỉ đơn giản vì chúng ta không thích, cuộc sống của chúng ta có thể sẽ gặp đầy những trắc trở. Đi tham dự thánh lễ, ngay cả khi chúng ta không cảm thấy thích, sẽ dẫn đưa chúng ta dần dần tới con đường đức tin trưởng thành và cho chúng ta sự bình an tâm hồn rất cần thiết cho cuộc sống trên trái đất này. Tại sao? Vì trong Thánh lễ chúng ta có thể kết hiệp trọn vẹn với Đức Ki-tô qua Thánh Thể. Chúng ta không bao giờ gần Thiên Chúa hơn bằng giây phút Mình Người ngự trong chúng ta. Chỉ một ân sủng đó thôi chẳng có thú vui và giải trí nào có thể tạm so sánh được. Cho dù vì bất kỳ lý do gì làm bạn không thích Thánh lễ, thì chính tình yêu của Đức Ki-tô hiện diện trong Phép Thánh Thể sẽ lấp đầy tất cả.

"Mỗi một thánh lễ, nếu được dâng lên với trọn tâm hồn, sẽ làm tâm hồn chúng ta tràn đầy ơn phúc, những ân sủng cho đời sống tinh thần và vật chất mà chính bản thân chúng ta nhiều khi không nhận biết. Trái đất có thể tồn tại không có mặt trời chứ không thể tồn tại nếu không có Hy lễ Hiến tế Thánh." - Thánh Padre Pio

**Đức Thánh Cha Phanxico**



**St. Vincent Liem Centre**

95 Mount Alexander Road, Flemington, Vic. 3031

Tel: (03) 9376 4864 – Mob: 0435 582 525

Email: ngoctanss2014@yahoo.com.au

Website: www.vinhsonliem.org

**HÔM NAY 19.06.2016**

**CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN – NĂM C**

**PHỤNG VỤ LỜI CHÚA**

Bài đọc I: Dcr 12,10-11 ; 13,1

ĐC: Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ/ linh hồn con đã khao khát Chúa.

**ALLELUIA: Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. ALLELUIA**

Tin Mừng : Lc 9,18-24

**THÁNH THỂ**

Nguồn mạch sự sống



HÃY ĐẾN THỜ LẠY Vào các tối Thứ năm



**Thông tin trong tuần:**

- 1/ Cộng Đoàn ngắm ngụi phút chia tay Mẹ Thánh Du. Tạ ơn Mẹ đã ở với Cộng Đoàn suốt tuần qua với biết bao an ủi, khuyên nhủ và lời dạy bảo. Đoàn con nguyện vâng nghe và thi hành lời Mẹ.
- 2/ Cộng đoàn đón chào Quý Cha từ Thanh Hóa VN, hành hương, viếng Cửa Lòng Chúa Thương Xót tại Trung Tâm Thánh VSI
- 3/ Đoàn thiếu nhi sẽ không sinh hoạt vào các CN 26/06 và 03/07.
- 4/ Cộng Đoàn cầu nguyện cho Linh hồn ông Giuse Lê Hồng Khanh mới qua đời. Làm phép xác lúc 6.45, tại Tobin Brother Thứ Ba. Lễ Phát tang, thứ Tư lúc, 6pm, và An táng Thứ Năm, lúc 11am, VSL
- 5/ Cộng đoàn cảm ơn một số gia đình, anh chị em, cách này cách khác đã ủng hộ tổ chức tuần lễ đón Chào Đức Mẹ đến thăm. Chắc chắn, những cử chỉ quảng đại thánh thiện đó, đã được Mẹ thấu tỏ.
- 6/ Xin anh chị em chuẩn bị cho các sơ sinh được chịu phép Thánh Tẩy, ngày Thứ Bảy 26/06, lúc 10am.
- 7/ Mời Ban Truyền thông họp sau Thánh lễ Thứ Năm 23/06/16
- 8/ Ca đoàn Mẹ Vô Nhiễm đi trại già ngoại 3 ngày, Tuần cuối Tháng
9. Cộng đoàn cầu nguyện cho ACE trong Ca đoàn luôn được an vui.
- 10/ Không có thánh lễ chiều hôm nay 19/06. Giờ LCTX bình thường

## “Hội Ngộ Giới Trẻ”

**Địa điểm :** Trung Tâm Hoan Thiện, 225 Hutton Rd, Keysborough VIC 3173 - **Thời gian:** 10 giờ sáng đến 6 giờ tối ngày 09 tháng 07 năm

2016 – Mời các bạn trẻ đăng ký

Kính mong các bạn trẻ tham gia chương trình hội ngộ này; đây là lần tổ chức đầu tiên của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, nhằm các bạn có cơ hội gặp gỡ, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm sống đức Tin Công Giáo.

**Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi:**

### THE FAMILY OF GOD

**Theme :** God's grace is available to all.

**Scripture :** For you are all children of God through faith in Christ Jesus. And all who have been united with Christ in baptism have put on Christ, like putting on new clothes. There is no longer Jew or Gentile, slave or free, male and female. For you are all one in Christ Jesus. And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heirs, and God's promise to Abraham belongs to you.  
Galatians 3:26-29

**CD Thánh Vinh Sơn  
Liên**

chân Thành Cảm ơn:

**Shop Bông Phiến - Ngọt  
Footscray,  
Tel: 0403380980**

**Đóng góp trong tuần  
12.06.2016**

Lần I : \$ 1,830  
Lần II : \$ 1,205

### THÁNH LỄ TẠI TRUNG TÂM

Thứ Bảy : 06g00 tối – Thánh Lễ  
Chúa nhật : 08g45 sáng – Thánh Lễ  
: 11g30 sáng – Thánh Lễ  
: 03.00 chiều – Giờ Lòng CTX  
: 05g00 chiều – Thánh Lễ  
Thứ Ba, Năm, Sáu: 06g00 tối (Mùa đông)  
: 06g30 tối (Mùa Hè)

Thứ Tư : 10g00 sáng

**Đặc biệt, tối thứ năm hàng tuần có châu phép  
lành Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi.**

Thứ Sáu Đầu Tháng: 06g30 tối (Mùa đông:  
6,00pm), 3.00pm Giờ Lòng Chúa Thương Xót.  
Giải tội : Trong giờ châu tối thứ Năm hàng tuần.  
Ngoài ra xin vui lòng liên hệ với Lm trước giờ lễ  
Rửa tội trẻ Em: Thứ Bảy cuối tháng lúc 10 am  
Hôn Phối: Gặp Lm Quản nhiệm để cùng sắp xếp.

### Thừa tác viên

#### Lời Chúa và Thánh Thể:

CN: 19/06/2016

**Thứ 7:** C: Vũ Bích Trâm  
C: Thiên An

Trao MTC: Ô: Trịnh Viết Ngọc

#### Chúa Nhật:

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể  
Trao MTC: Ô: Nguyễn Văn Tình  
Ô :

- 11.30: C: theo phân công ngày lễ  
C: theo phân công ngày lễ

Trao MTC - Quý Cha Đồng tế  
Quý Cha Đồng tế

- 05.00: Ca đoàn Cecilia  
Trao MTC: Ô : Phạm Văn Hóa

## 53. THÁNH GIUSE PHẠM TRỌNG TẢ (1792-1859)

**Giuse Phạm Trọng Tả (Cai),** Sinh năm 1796 tại Quần Cống, Nam Định, Giáo dân, Cai Tổng, bị xử giáo ngày 13/01/1859 tại Nam Định dưới đời vua Tự Đức, Đức Piô XII đã suy tôn ba anh hùng tử đạo : Đaminh Phạm Trọng Khâm, Giuse Phạm Trọng Tả, Luca Phạm Trọng Thìn lên bậc chân phước ngày 29-04-1951. Ngày 19-06-2002, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các Ngài lên hàng hiển thánh.

Quan quân triều đình ập vào làng Quần Cống, sau khi lục soát không thấy một Giám Mục, Linh Mục, thậm chí Thầy giảng nào, quân lính bắt trời An Khâm, Cai Tả và Cai Thìn và một số người khác, rồi giải về Nam Định, riêng cụ An được chở đi trong thuyền của quan. Về tới Nam Định, hai cha con cụ An Khâm được gặp nhau trong những lần ra tòa, và sau này được giam chung. Hai cha con vui mừng và xúc động khuyến khích nhau chịu khổ vì lòng kính mến chúa Kitô.

Tất cả những tù nhân Quần Cống hẹn với nhau quyết tâm trung thành với đức tin, dù phải hy sinh mạng sống. Riêng cụ An Khâm đã nhiều lần đại diện cả nhóm trả lời với quan, đã tìm cách giáo lý trong đạo.

Một hôm sau khi bắt được Đức Cha Xuyên, quan cho dẫn ba ông đến trước mặt Đức Cha. Các ông kính cẩn chào hỏi và không dấu được niềm vui gặp lại vị chủ chăn của mình. Thấy thế quan phỏng đoán và kết tội các ông chứa chấp vị thừa sai này. Tuy thực sự Đức Cha đã ở nhà mình, cụ An Khâm tìm cách trả lời chung chung : "Là người tín hữu, chúng tôi tôn kính và yêu mến bất cứ một linh mục nào, dù chưa hề quen biết."

Sau bốn tháng rưỡi bị giam, một hôm quan báo cho biết là cả ba vị đều bị kết án xử giáo. Ông Cai Thìn hỏi lại án đã kết tội gì, quan cho hay là tội chống lại nhà vua. Ông Thìn cự lực phản đối. Cuối cùng theo đề nghị của ông, bản án được viết thêm bốn chữ "bất kháng quá khóa"; nghĩa là tội không chịu bước qua Thập Giá. Các ông vui mừng hân hoan vì được chết cho Đức Kitô. Và trong những ngày còn lại, các ông chuẩn bị sốt sắng đón chờ ngày lãnh nhận hồng phúc tử đạo.

Ba vị chứng nhân đức tin đã cảm nghiệm sâu xa lời Đức Kitô chúc phúc cho những người bách hại vì danh Ngài. Đối với ba vị, bị bắt chịu khổ nhục, bị giết vì danh Đức Kitô là niềm vinh phúc lớn lao. Các vị đã hân hoan đón chờ nó, đồng thời khích lệ an ủi các tín hữu khác. Và khi nghe báo giờ xử tử đã tới, cụ An Khâm vui vẻ nói với mọi người : "Cha con chúng tôi hôm nay được nước Thiên Đàng". Cả ba vị đã sẵn sàng giả tử trần gian để về hợp đoàn với hàng ngũ các thánh Tử Đạo, và mở rộng đôi tay đón nhận phần thưởng vinh phúc Chúa đã hứa ban cho những tội trung của Ngài.

Ngày 13-01-1859, ngoài ba vị An Khâm, Cai Tả và Cai Thìn còn có bảy giáo hữu làng Quần Cống khác được đưa ra pháp trường Bảy Mẫu, Nam Định. Trên đường đi các vị lớn tiếng đọc kinh. Đến nơi xử các vị tiếp tục đọc kinh Tin, Cậy, Mến và nhiều lần kinh Ăn Năn Tội chung với nhau, rồi lớn tiếng kêu Chúa Giêsu.

Quân lính mạnh tay xô các vị té ngựa trên đất, rồi trói chân tay từng người vào cọc đã chôn sẵn. Mỗi người bị hai người lính cầm hai đầu dây thừng tròng qua cổ và kéo thật mạnh cho đến khi tắt thở. Các tín hữu làng Quần Cống rước các vị đưa về quê mình, và tổ chức an táng trọng thể.

**Lạy thánh Giuse Phạm Trọng Tả, cầu cho Cộng đoàn chúng con.**